



ประกาศสภาเทศบาลตำบลเขาพระ

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๘

ตามที่สภาเทศบาลตำบลเขาพระ ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาพระ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ ในคราวประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาพระ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ แล้ว นั้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ กำหนดให้เลขานุการสภาท้องถิ่น ปิดประกาศรายงานการประชุมที่สภามีมติรับรองแล้วในที่เปิดเผย ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนทั่วไปทราบ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

(ลงชื่อ) สง่า บ้าง

(นายสง่า บ้าง)

ประธานสภาเทศบาลตำบลเขาพระ

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาพระ
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๘
วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาพระ

ผู้เข้าประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑.	นายสง่า บ้าง	ประธานสภาเทศบาลตำบลเขาพระ	สง่า บ้าง
๒.	นายประสิทธิ์ ละม้าย	รองประธานสภาเทศบาลตำบลเขาพระ	ประสิทธิ์ ละม้าย
๓.	นายสิทธิเดช ละม้าย	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขาพระ	สิทธิเดช ละม้าย
๔.	นายพรรัตน์ ราชมณี	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขาพระ	พรรัตน์ ราชมณี
๕.	นายจำรูญ ละม้าย	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขาพระ	จำรูญ ละม้าย
๖.	นายเจตนิพัทธ์ ยับยงวิวัฒน์	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขาพระ	เจตนิพัทธ์ ยับยงวิวัฒน์
๗.	นายธราธิป หนูเพชร	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขาพระ	ธราธิป หนูเพชร
๘.	นายเกียรติศักดิ์ จงจิต	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขาพระ	เกียรติศักดิ์ จงจิต
๙.	นายจำนงค์ หนูเพชร	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขาพระ	จำนงค์ หนูเพชร
๑๐.	นายโชคดี ศรีเปารยะ	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขาพระ	โชคดี ศรีเปารยะ
๑๑.	นายสถิตย์ สุขเดช	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขาพระ	สถิตย์ สุขเดช
๑๒.	นายพรสิทธิ์ จันทร์ชุม	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขาพระ	พรสิทธิ์ จันทร์ชุม
๑๓.	นายวสันต์ ไทรแก้ว	เลขานุการสภาเทศบาลตำบลเขาพระ	วสันต์ ไทรแก้ว

ผู้ไม่มาประชุม

-ไม่มี-

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑.	นายขวลิต สิทธิฤทธิ์	นายกเทศมนตรีตำบลเขาพระ	ขวลิต สิทธิฤทธิ์
๒.	นายสมหมาย กรายแก้ว	รองนายกเทศมนตรีตำบลเขาพระ	สมหมาย กรายแก้ว
๓.	นายวีระศักดิ์ ละม้าย	รองนายกเทศมนตรีตำบลเขาพระ	วีระศักดิ์ ละม้าย
๔.	นายโสภา หนูเพชร	ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี	โสภา หนูเพชร
๕.	นายวัชรพงศ์ ละม้าย	เลขานุการนายกเทศมนตรี	วัชรพงศ์ ละม้าย
๖.	นางสัจจนา หนูรุ่น	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	สัจจนา หนูรุ่น

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

เมื่อถึงเวลานัดประชุม เลขานุการสภาตรวจสอบจำนวนสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขาพระ เมื่อครบองค์ประชุมจึงเชิญประธานสภากล่าวเปิดการประชุมและประชุมตามระเบียบวาระ

ประธาน เรียนท่านนายกฯ และคณะผู้บริหาร เพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ตลอดจนเจ้าหน้าที่ วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาพระ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๘ เพื่อพิจารณาเทศบัญญัติในวาระที่ ๒ และที่ ๓ ผมขอเปิดการประชุมต่อไปตามระเบียบวาระตามที่แจ้งให้ท่านสมาชิกทราบตามลำดับต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๓ กระทู้ถาม

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาให้แล้วเสร็จ

๔.๑ **ญัตติพิจารณาร่างเทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙**

- วาระที่ ๒ ชั้นแปรญัตติ

ประธาน ขอเชิญประธานกรรมการแปรญัตติรายงานให้ที่ประชุมทราบ
นายพรรัตน์ ราชมณี เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาทุกท่าน กระผมพรรัตน์ ราชมณี ในนามคณะกรรมการแปรญัตติ ขอรายงานการประชุมของคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลเขาพระ ตามที่สภาเทศบาลตำบลเขาพระ ได้กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติตั้งแต่วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๔๕ น. ถึงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๖.๐๐ น. และกำหนดระยะเวลาการประชุมพิจารณาคำแปรญัตติของคณะกรรมการแปรญัตติภายในวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ นั้น ปรากฏว่าภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดยื่นเสนอคำแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ แต่อย่างใด และคณะกรรมการแปรญัตติได้นัดประชุมในวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ปรากฏว่าที่ประชุม คณะกรรมการไม่ประสงค์ที่จะขอแปรญัตติ ให้คงไว้ตามร่างเดิม จึงขอเสนอร่างเทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการแปรญัตติแล้วตามร่างเดิม ไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ลงชื่อนายพรรัตน์ ราชมณี ประธานกรรมการ ลงชื่อนายสถิตย์ สุขเดช กรรมการ ลงชื่อนายโชคดี ศรีเปารยะ กรรมการและเลขานุการ ขอขอบคุณรับท่านประธาน

ประธาน ก่อนที่จะเข้าระเบียบวาระ ผมเชิญท่านเลขาฯ ชี้แจงขั้นตอนให้ที่ประชุมทราบ

เลขานุการสภา เรียนประธานสภา คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาทุกท่าน ตามระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๕๑ ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง ให้ปรึกษาเรียงตามลำดับข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอื่น และวรรคท้าย ในการประชุมต่อวาระที่สอง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเฉพาะข้อที่ไต่ถามไว้เท่านั้น ดังนั้นในวาระที่สอง ไม่มีสมาชิกท่านใดประสงค์ที่จะแปรญัตติ ให้คงไว้ตามร่างเดิม และ

คณะกรรมการแปรรูปที่ดิน ไม่ประสงค์ที่จะแปรรูปที่ดินให้คงไว้ตามร่างเดิม ดังนั้นในการพิจารณาวันที่ ๒ ให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติว่าจะเห็นด้วยตามคณะกรรมการแปรรูปที่ดินที่จะให้คงร่างเดิมหรือไม่ ข้อ ๕๓ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สาม ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร ในการพิจารณาวันนี้ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ วาระที่สองและที่สาม มีเพียงเท่านั้น ขอบขอบคุณครับ

ประธาน

ขอบคุณท่านเลขานุการสภา ไม่ทราบว่าท่านสมาชิกมีความคิดเห็นเป็นอย่างอื่นไหม ถ้ามีขอเชิญเสนอได้ และต่อไป ให้ที่ประชุมได้พิจารณาในวาระที่ ๒ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ว่าจะเห็นชอบตามร่างเดิมหรือไม่ ตอนนี้มีจำนวนสมาชิกในห้องประชุม จำนวน ๑๑ ท่าน ผมจะขอมติที่ประชุมว่าเห็นชอบให้คงร่างเดิมตามที่เสนอมาหรือไม่ ถ้าสมาชิกเห็นชอบตามร่างเดิม โปรดยกมือด้วยครับ **ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้คงร่างเดิม ด้วยคะแนนเสียง ๑๐ เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มีงดออกเสียง ๑ ท่าน**

มติที่ประชุม

- วาระที่ ๓ ชั้นลงมติ

ประธาน

ในวาระที่ ๓ ชั้นลงมติ ถ้าสภาเห็นสมควรว่าจะมีการอภิปรายในวาระที่สาม มีเหตุอันควรว่าจะต้องอภิปรายเพิ่มเติม ขอเชิญนำเสนอได้ มีไหม ถ้าไม่มี ตอนนี้มีจำนวนสมาชิกในห้องประชุม จำนวน ๑๑ ท่าน ผมจะขอลงมติ ท่านเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติหรือไม่ ใครเห็นชอบ โปรดยกมือด้วยครับ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ด้วยคะแนนเสียง ๑๐ เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มีงดออกเสียง ๑ ท่าน

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่นๆ

ประธาน

ขอเชิญสมาชิกสอบถามตามอำนาจหน้าที่ ขอเชิญสมาชิกจ่านงค์ครับ

นายจ่านงค์ หนูเพชร

เรียนท่านประธานที่เคารพ ฝ่ายบริหารทุกท่าน ตลอดจนถึงท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ กระผมจ่านงค์ หนูเพชร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขาพระ เขต ๒ ขอแจ้งในที่ประชุมให้รับทราบ ต่อเนื่องมาจากวันที่ ๒๐ ที่ได้ประชุมเพื่อที่จะปรึกษาหารือ เรื่องที่จะช่วยเหลือเด็ก ๒ คน คือเด็กหญิงรัตนา เพชรอรุณ และเด็กชายปรเมศ เพชรอรุณ ที่ได้รับความเดือดร้อน และทางฝ่ายชุมชนก็ได้ประชุมนัดหมาย และผลปรากฏว่า ที่ประชุมลงมติว่า จะมีการจัดเลี้ยงน้ำชา เพื่อจะหาเงินสมทบในเรื่องการก่อสร้างที่อยู่อาศัย และเครื่องใช้จำเป็นภายในชีวิตประจำวัน ขอแจ้งให้ในที่ประชุมได้รับทราบ และในก่อนหน้านี้ได้พูดคุยกันเข้าใจ และแจ้งให้ทางฝ่ายสมาชิกและฝ่ายบริหารได้รับทราบว่าอย่างน้อยๆเราก็ได้ช่วยเหลือกันคนละไม้คนละมือ ใครที่สนใจจะช่วยเหลือในสิ่งใด หรือว่าจะประชาสัมพันธ์ไปยังเพื่อนฝูง หรือว่าองค์กรต่างๆ ถือว่าเราในฐานะผู้นำ เราเป็นเจ้าของภาพกันทุกคนสำหรับการช่วยเหลือ จึงแจ้งให้ทุกฝ่ายได้รับทราบ และก็โปรดไปร่วมกันในวันที่ ๑๐ กันยายน ตั้งแต่เวลาเที่ยงเป็นต้นไป ขอบขอบคุณมากครับท่านประธาน

ประธาน

ขอบคุณท่านสมาชิกจ่านงค์ครับ มีท่านอื่นไหม ขอเชิญสมาชิกเจตนิพัทธ์ครับ

นายเจตนิพัทธ์ ยับยงวิวัฒน์

ขอบคุณมากครับท่านประธาน กระผมเจตนิพัทธ์ ยับยงวิวัฒน์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขาพระ เขตที่ ๑ ในวาระอื่นๆ มี ๒-๓ ประเด็น เพื่อให้การประชุมสภา ให้ฝ่าย

รุนแรงในตำบล ผมหลีกเลี่ยงในสิ่งนั้น แต่ว่าสิ่งที่เราจะทำให้เกิดคุณประโยชน์ของตำบล เขาพระของเราในอนาคตต่อไปข้างหน้า จะต้องเปิดมิติของกระบวนทัศน์ มโนทัศน์ ให้รอบด้าน ว่าตรงไหนมันเป็นจุดอ่อนของเยาวชน เราจะต้องร่วมมือ เข้าไปแก้ ณ จุดนั้น จุดไหนเข้มแข็งแล้ว เราก็ไปรวมเป็นเกียรติให้เขา อีกเรื่องหนึ่ง ผมดูมีเงินงบประมาณอยู่ในกรอบ เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ขออนุญาตสภาและฝ่ายบริหารว่าจะขอใช้งบประมาณดังกล่าว เพื่อจะลงไปตามหมู่บ้านต่างๆโดยวิธีการทำแผ่นไวนิลขึ้นมาสักแผ่นเขียนว่าการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงในระดับชุมชนขั้นปฏิบัติการ โดยฝ่ายบริหารจะต้องลงไปช่วยเหลือ พร้อมกับสมาชิกสภาท้องถิ่น เราทราบว่าปัญหาเศรษฐกิจประเทศไทยในช่วง ๒-๓ ปี เกิดผลกระทบจากเศรษฐกิจหมาบ้าของโลก ที่ทำให้สภาวะการประกอบสินค้าด้านการเกษตร ด้านการประมง มีปัญหา ราคาขายเราตกต่ำ รายจ่ายของครอบครัว ผมมียางกรี๊ดเอง ยังทำเกือบไม่ไหว แล้วคนที่ทำงานรับจ้าง คนที่ไม่มีสวนยาง ๑ ลูกต้องไปโรงเรียน เสื้อผ้าต้องซัก งานต้องล้างทุกวัน เพราะฉะนั้นผมขอใช้งบประมาณที่มีอยู่ ประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท ขอไปซื้ออุปกรณ์ไปสาธิตให้ชาวบ้านได้เห็นทุกหมู่บ้าน เราจะไม่เชิญให้มาอบรมแบบเทศบาล แต่เชิญมาสักวันหนึ่งก็ได้ เพื่อให้เป็นขั้นตอนในการใช้จ่ายงบประมาณให้ถูกต้อง นอกจากนั้นเราก็กังไปทุกหมู่บ้าน โดยนำอุปกรณ์ไปทำน้ำยาล้างจานให้เขา ไปทำน้ำยาซักผ้าให้เขา แชมพูให้เขา ชุดที่ผมนำมาผมกวนเอง ใช้เอง แล้วยังให้ท่านเลขาสภาเคยเอามาใช้ น้ำยาซักผ้าก็ใช้ดีอยู่ เพราะฉะนั้นเราจะต้องเน้นการปฏิบัติงานให้เกิดเห็นผลจริง ให้เห็นผลสัมฤทธิ์ ผมไปทุกบ้าน ผมก็เห็นสภาพปัญหาของเขาหมด ยิ่งคนหาเข้ากินค่า เหมือนจะปล้นให้คนรวย มาช่วยคนจน เพราะฉะนั้น ในฐานะที่เราอยู่ในสภาท้องถิ่นนี้ อยู่ ๒๐ ปี มาแล้ว ทุกคนมีมุมมองอาจจะแตกต่างกัน ทุกคนจะมีปัญหาไม่เหมือนกัน เพราะฉะนั้นจิตที่จะสร้างสรรค์ให้ตำบลเขาพระของเราก้าวไปสู่ประชาคมอาเซียนที่เหมาะสม ต้องปรับกระบวนทัศน์ ปรับวิถีคิด และสร้างจิตสาธารณะให้เกิดประโยชน์ต่อตำบลเขาพระของเราต่อไป ขอขอบคุณมากครับผม

ประธาน
นายพรรัตน์ ราชมณี

ขอบคุณครับท่านสมาชิกเจตนพัตร์ มีท่านอื่นอีกไหม ขอเชิญสมาชิกพรรคันครับ
เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมพรรัตน์ ราชมณี ขออนุญาตท่านประธานในวาระอื่นๆสักนิด ช่วงเวลาผ่านมามีใน ๑ อาทิตย์นี้ ผมได้รับรายงานความเดือดร้อนของชาวบ้านเกี่ยวกับถังขยะ สิ่งที่ผมได้พบและได้เข้าใจจากชาวบ้านคือ เขาให้มีถังขยะเป็นของตัวเอง เขาบอกว่าถ้าตั้งหน้าบ้านคนอื่น เขาไม่กล้าไปทิ้ง ผมได้อธิบายไปบางส่วน แต่ผมคิดว่ายังมีอีกหลายบ้านที่ไม่มีความเข้าใจเรื่องเกี่ยวกับการใช้ถังขยะ ที่นี้ผมอยากจะให้เทศบาลตำบลเขาพระ ได้ประชาสัมพันธ์หรือหาวิธีการที่จะทำให้ชาวบ้านได้เข้าใจในเรื่องของการใช้ถังขยะ ยังมีอีกหลายบ้านที่ยังไม่เข้าใจ ในเรื่องของการใช้ถังขยะ และยิ่งเดือดร้อนอยู่ ขอฝากท่านประธานสภาไปยังฝ่ายบริหารด้วย ขอขอบคุณครับ
ท่านประธานครับ

ประธาน
นายสฤติย์ สุขเดช

ขอบคุณสมาชิกพรรคัน มีสมาชิกท่านอื่นอีกไหมครับ ขอเชิญสมาชิกสฤติย์ครับ
เรียนท่านประธานที่เคารพ กระผมสฤติย์ สุขเดช ในวาระอื่นๆ ผมเองในนามของสมาชิกและประธานกลุ่มเกษตรของอำเภอพิบูลย์และศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี ได้ปรึกษาหารือกับท่านเกษตรอำเภอ เชิญสมาชิกเข้าร่วมประชุมจัดทำแผน เพื่อทำความเข้าใจให้กับประชาชน เน้นกลุ่มทำนา ทำไร่ ปลุกผักในตำบลเขาพระ ทำความเข้าใจ ทำ

แผน เขาไม่ต้องพูดอีกว่าทำไมเทศบาลถึงทำแต่ถนน ทำไมเทศบาลทำแต่ไฟฟ้า ทำไมเทศบาลทำอย่างโน้นอย่างนี้ เรื่องเกษตรไม่ช่วยเลย เพราะเขาก็ไม่เคยขอและที่ผ่านมาก็ไม่มีใครเคยทำ เพราะฉะนั้น ณ ต่อไป พอตีผมไปเป็นประธานของอำเภอและประธานศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี เข้าไปดูปรึกษากับท่านเลขาฯ ปรึกษากับท่านปลัด มีเงินอยู่ ๑๐,๐๐๐ บาท เพื่อจะจัดทำแผนพัฒนาชุมชนทั้งเกษตรให้ก้าวหน้าไป และทำความเข้าใจกับชุมชน เน้นทำความเข้าใจกับชุมชนเรื่องทำแผนจัด ทำขึ้นที่ศาลาหมู่บ้านที่ ๕ วันที่ ๑๐ เวลาประมาณเที่ยง ตอนบ่ายมีเลี้ยงข้าว ๑ มื้อ ท่านเกษตรก็แจ้งมาว่ามีเงินอยู่ ๔,๐๐๐ กว่าบาท เหลือจากการจัดงานเกษตรที่ย่างค้อม ผู้ใดต้องการปลูกผัก ถั่วฝักยาว บวบ แตง ท่านจะให้เมล็ดพันธุ์ ให้แจ้งมา ท่านจะเอาเมล็ดพันธุ์มาให้ ขอขอบคุณมากครับ ท่านประธาน

ประธาน

ขอบคุณครับท่านสมาชิก ท่านอื่นมีอะไรอีกไหมครับ ท่านนายกฯมีอะไรชี้แจงเพิ่มเติม ขอเชิญครับ

นายกเทศมนตรี

เรียนท่านประธานเทศบาลตำบลเขาพระ ท่านสมาชิก ตลอดทั้งผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขออนุญาตเรียนชี้แจงในส่วนของท่านเจตนิพัทธ์ ในเรื่องของการซ่อมแซมถนน ในเรื่องการใช้เครื่องจักรของเทศบาลตำบลเขาพระ อย่างที่ทราบกันอยู่เทศบาลของเรามีรถตัดหญ้าชุดหลัง และรถหกล้อแบบติดท้าย เพื่อจะได้ซ่อมแซมถนนที่เสียหาย จากที่ผ่านได้เกิดฝนตกอย่างต่อเนื่อง ถนนทุกสาย แม้แต่ถนนคอนกรีตยังได้รับความเสียหายเป็นบางช่วง แนวทางการเข้าไปช่วยเหลือเบื้องต้นในการซ่อมแซมถนน ตอนนี้ได้จัดคิวในการเข้าไปสำรวจ และออกแบบเรื่องค่าน้ำมัน บางส่วนได้ซ่อมแซมไปแล้ว แต่มีติดขัดที่บางช่วงฝนตกเยอะ ไม่สามารถดำเนินการได้ ต้องรอให้ฝนแล้ง พอฝนแล้งบางครั้งมีงานอื่นมารออยู่เยอะ ไม่สามารถทำได้ทันในช่วงเวลาขณะนั้น ผมเข้าใจว่า ไม่ว่าฝ่ายบริหารหรือท่านสมาชิกสภา มีความตั้งใจอย่างเต็มที่ ที่จะแก้ปัญหาทุกปัญหาให้จบ แต่บางสภาพพื้นที่บางครั้งบางคราว ภาระรถที่ต้องดำเนินการ บวกกับบุคลากรที่มีงานหนักแน่นหน้อย ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ทัน ขอเรียนว่าถ้าช่วงไหนที่ฝนแล้งดี ๆ ผมให้ลงทุกวัน บางวันรถต้องไปซ่อมแซมไฟฟ้า มีรถกะเข้าคันเดียว ต้องใช้เรื่องไฟฟ้า เรื่องถนนหนทาง ในส่วนของครูสอนภาษา ขอเรียนว่าอำนาจหน้าที่ของเทศบาล ถ้าจะจ้างจะมีอัตราค่าจ้างอยู่ส่วนหนึ่ง แต่พอไปดูค่าใช้จ่ายของครูภาษา ค่อนข้างจะใช้งบประมาณมาก เราอาจจะไม่มีเงินพอในการใช้จ่าย อีกอย่างในส่วนของเทศบาลมีจำกัดวงเงินในการจ้างครูภาษามาสอน แต่ถ้าจ้างมาจะต้องอยู่ในเกณฑ์ คือเด็กอนุบาลเท่านั้น ถ้าจ้างมาแล้วให้ไปสอนตามโรงเรียน ไม่ใช่ตามอำนาจหน้าที่ของเรา ผมมองว่าอีกไม่กี่เดือนเข้าสู่ประชาคมอาเซียน พยายามหาช่องทางสื่อสารที่เป็นภาษาอังกฤษ ภาษาสากล ในอนาคต เรื่องถึงขยะ ได้ประชาสัมพันธ์หมู่บ้านในการประชาคม ในประชุมทุกครั้ง ได้เรียนว่าถึงขยะเป็นของเทศบาลตำบลเขาพระ สามารถใช้ร่วมกันได้ทุกครัวเรือน แต่ความเกรงใจ อาจจะไม่กล้าทิ้ง ถ้าตั้งมากเกินไป จะดูเลอะเทอะเกินไป เลยใช้วิธี ๓-๔ หลัง ใช้ถัง ๑ ใบ ขอขอบคุณครับ ท่านประธาน

ประธาน

ขอเชิญท่านเลขานุการสภาเพิ่มเติมครับ

เลขานุการสภา

เรียนท่านประธาน ท่านสมาชิก ผมขออนุญาตเรียนชี้แจงเรื่องครูสอนภาษาที่ท่านสมาชิกได้อภิปราย ในการเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปี ๒๕๕๙ นี้ ท้องถิ่นได้รับหนังสือสั่งการเตรียมความพร้อมมาอย่างต่อเนื่อง ในการเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคม จะมี

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาพระ คณะกรรมการฯ ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาพระ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาพระ แล้วเป็นไปตามที่ได้ประชุม

จึงลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ) พรรรัตน์ ราชมณี ประธานกรรมการ
(นายพรรรัตน์ ราชมณี)

(ลงชื่อ) จำนงค์ หนูเพชร กรรมการ
(นายจำนงค์ หนูเพชร)

(ลงชื่อ) โชคดี ศรีเปารยะ กรรมการ
(นายโชคดี ศรีเปารยะ)

(ลงชื่อ) เกียรติศักดิ์ จงจิต กรรมการ
(นายเกียรติศักดิ์ จงจิต)

(ลงชื่อ) สิทธิเดช ละม้าย กรรมการ/เลขานุการ
(นายสิทธิเดช ละม้าย)

สภาเทศบาลตำบลเขาพระ ได้รับรองรายงานการประชุมดังกล่าวแล้ว ในคราวประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาพระ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาพระ

สง่า บ้าง
(นายสง่า บ้าง)

ประธานสภาเทศบาลตำบลเขาพระ